

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
กรณีศึกษา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

โดย : พันตำรวจเอก สุริยะ สุดกังวาล

สาขาวิชา : การป้องกันประเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย : พันเอก

(อุดม งามศักดิ์กุล)

กรกฎาคม ๒๕๖๔

การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อศึกษาการดำเนินงาน สภาพปัญหา และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามแผนการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ๒. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความ นโยบาย เอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามแผนการสกัดกั้นยาเสพติด ๓. เพื่อกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล รวม ๑๖ ราย ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการ ๔ นาย และระดับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๔ นาย ส่วนราชการที่ทำงานร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน ๔ ราย และตัวแทนภาคประชาชน ๔ ราย

ผลวิจัยพบว่า ๑) ผลการดำเนินงานตามแผนการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พบว่า มีการแบ่งออกเป็นแต่ละด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงาน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบูรณาการงาน และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งทำให้เกิดผลการดำเนินงานด้านมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มาตรการป้องกันยาเสพติด มาตรการบำบัดรักษาเสพติด และมาตรการบริหารจัดการอย่างบูรณาการตามแนวทางกิจการพิเศษ ๒) ผลวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหา และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามแผนการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน

ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พบว่า ด้านการบริหารงาน มีประเด็นปัญหาหลักที่สำคัญคือ การบริหารงบประมาณ ที่ปัจจุบันมีค่อนข้างจำกัด ด้านการปฏิบัติงาน มีประเด็นปัญหาหลักที่สำคัญคือ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวในการปฏิบัติงาน ด้านการบูรณาการงาน มีประเด็นปัญหาหลักที่สำคัญคือ ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีประเด็นปัญหาหลักที่สำคัญคือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพติด ยังมีเพียงส่วนน้อย

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ๑) ควรมีการบูรณาการงบประมาณ แผนงาน/กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะของภารกิจคล้ายคลึงกัน ๒) ควรมีการจัดทำ บันทึกข้อตกลงหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารสารสนเทศมาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาระบบหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มเติม ๓) ควรมีการประชุมทบทวนหรือจัดเวทีหารือการปรับปรุงระบบการทำงานภายในหน่วยงานให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น และ 4) ควรสะท้อนแนวทางไปสู่ในระดับกรม/กระทรวง ในเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ในการมอบอำนาจการดำเนินการทางกฎหมายเท่าที่จำเป็นให้แก่ชุมชน

คำสำคัญ : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ, การสกัดกั้นยาเสพติด, กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน